

## บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์เรื่องการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบสุ่มแนวทางวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนี้เป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้โครงการหลักแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีผลการวิจัยพบว่า

1) ศึกษาบริบทชุมชนบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม บ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่าชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม บ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 นี้ มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกันแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีก็ตาม หากแต่ยังมีวิถีการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

2) ศึกษาพัฒนาการของกลุ่มอาชีพแปรรูป หมู่ 7 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลืองานครัว ประกอบอาหารตามงานพิธี งานประเพณีเพื่อรับรองแขกในงาน ซึ่งยังมีสมาชิกเข้าร่วมไม่มากนักและไม่มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ แต่หลังจากการศึกษาดูงานตามที่ตั้งต่าง ๆ จุดประสงค์ในการรวมกลุ่มก็ขยายไปเป็นการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริม ท้ายที่สุดจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพสตรี บ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเน้นการผลิตกล้วยอบม้วน

3) ศึกษาศักยภาพ ทรัพยากร ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า ในชุมชนมีทรัพยากร ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนอยู่มากพอ ที่สมาชิกชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าว มาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการทำอาหาร การตัดเย็บ หรือการเพาะปลูก

4) ศึกษากระบวนการผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพแปรรูป หมู่ 7 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า นักวิจัยชาวบ้านได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ ในการผลิตกล้วยอบม้วนอย่างเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงความร่วมมือของสมาชิกทั้งสองเชื้อชาติในการผลิตทุก ๆ ขั้นตอนอีกด้วย นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาดเพื่อหาความเหมาะสมในการผลิตชี้ให้เห็นแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ซึ่งแยกออกเป็นสามประเภท ได้แก่ กล้วยอบบรรจุกล่องพลาสติก กล้วยอบบรรจุกล่องพลาสติกแข็ง และกล้วยอบบรรจุกล่องกระดาษขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและความต้องการใช้งานของลูกค้า

5) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจรสู่วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพแปรรูป หมู่ 7 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยอบ บ้านคลองสิบสามมีคุณสมบัติครบทั้งสี่ประการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่ขณะทำงานยังไม่ได้เข้ากระบวนการยื่นคำร้องขอเข้ารับการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบ จึงยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเมื่อนักวิจัยชาวบ้านได้ร่วมกัน

ประเมินตนเองในบางประเด็นแล้วพบว่า กลุ่มอาชีพสตรียังมีได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบางประการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อาทิ ด้านสุขลักษณะ (สิ่งก่อสร้าง) ด้านการบรรจุ ด้านเครื่องหมายการค้าและฉลาก เป็นต้น